

**ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG MẦM NON TÂN MAI**



**BÀI DỰ THI
“TẤM GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT”**

Cô giáo: Tạ Thị Hồng Thúy

Năm sinh: 1991

Đơn vị: Trường MN Tân Mai

Điện thoại: 0987327669

Năm: 2023

Cô giáo Tạ Thị Hồng Thúy - một người giáo viên trẻ luôn yêu nghề, mến trẻ, năng động, nhiệt tình, có năng lực chuyên môn vững vàng.

Trong đội ngũ cán bộ giáo viên của Trường mầm non Tân Mai có rất nhiều cô giáo tận tâm, yêu nghề, mến trẻ, không thể không nhắc đến cô giáo Tạ Thị Hồng Thúy. Một trong những giáo viên giàu nhiệt huyết, luôn nhiệt tình tham gia mọi phong trào, hoạt động của nhà trường và của ngành giáo dục quận Long Biên.

Cô giáo Tạ Thị Hồng Thúy sinh năm 1991, cô đã có hơn 10 năm công tác trong nghề. Trong suốt hơn 10 năm gắn bó đó, cô Thúy luôn không ngừng học tập, phấn đấu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đặc biệt cô luôn đề cao tinh thần học tập và làm theo lời Bác, thực hiện tốt phong trào “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. Cô Thúy luôn cuốn hút học sinh qua cách hướng dẫn linh hoạt, gợi mở liên tưởng để phát huy một cách cao nhất tính tích cực, sáng tạo trong trẻ. Đây cũng là mục tiêu giáo dục mà cô giáo trẻ hướng tới suốt những năm qua. Và để làm được điều đó, ngoài kiến thức chuyên môn đã được tích lũy, kinh nghiệm thực tế công tác, cô Thúy luôn không ngừng phấn đấu, nỗ lực cùng đồng nghiệp chủ động tìm hiểu, học hỏi thêm các tài liệu, phương pháp trên mạng internet để áp dụng vào việc sáng tạo ra những đồ chơi, đồ dùng học tập mới kích thích sự tò mò, khám phá cho học sinh để làm phong phú, sinh động các bài giảng.



Bằng tất cả nghị lực và tình yêu với trẻ cô đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách và cô luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tất cả trẻ đến lớp đều được đối xử công bằng, quan tâm, tận tình chăm sóc. Trong các hoạt động và các kỹ năng cô truyền đạt đến trẻ, trẻ đều hứng thú tham gia, từ đó phát huy được tính tích cực, năng động sáng tạo ở trẻ. Trẻ vui vẻ hứng thú yêu trường yêu lớp yêu cô thích đi học, phụ huynh tin tưởng và tin nhiệm mong muốn con em được học lớp do cô chủ nhiệm.



Với trình độ chuyên môn vững vàng, nắm vững phương pháp giáo dục trẻ ở các độ tuổi cộng với những thành tích mà cô đã đạt trong các hội thi giáo viên giỏi cấp trường cấp Quận, cô nhận được sự tín nhiệm của BGH và chị em đồng nghiệp. Ở cương vị kiêm nhiệm là trưởng ban thanh tra nhân dân của nhà trường mà vẫn đảm bảo tốt vai trò là giáo viên chủ nhiệm lớp nên rất bận và vất vả. Chính vì thế cô luôn sắp xếp thời gian biểu sao cho hợp lý giờ nào việc nấy. Bên cạnh đó cô cũng không sao nhãng thiên chức và bổn phận là người giữ lửa trong gia đình. Cô luôn trọn đạo là một người dâu thảo, người vợ hiền và người mẹ mẫu mực trong gia đình.



Hình ảnh cô giáo giấy khen tặng chiến sỹ thi đua và giáo viên giỏi cấp quận

Một điều đáng ghi nhận ở cô Thúy là mặc dù công việc rất vất vả nhưng cô luôn biết cố gắng nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt công việc bằng cả cái tâm và lòng nhiệt huyết. Trong thời gian công tác cô đã không ngừng học hỏi tìm tòi từ đồng nghiệp, tham khảo các loại sách, báo để nâng cao kiến thức, kỹ năng của mình. Cô luôn bám sát vào kế hoạch và nhiệm vụ năm học của trường, của ngành và ứng dụng nhạy bén những thành quả từ năm trước để xây dựng cho bản thân một kế hoạch hoạt động cụ thể. Bên cạnh đó, cô còn biết lắng nghe ý kiến từ đồng nghiệp, mạnh dạn đề xuất đưa ra ý kiến thiết thực, phát động phong trào đổi mới phương pháp dạy học. Đặc biệt là phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quan liêu không chạy theo bệnh thành tích.



Hình ảnh cô giáo Tạ Thị Hồng Thúy tham gia văn nghệ cùng đồng nghiệp

Với những việc làm thiết thực và những thành tích đạt được cô đã được tập thể CBGVNV Trường Mầm non Tân Mai ghi nhận là tấm gương sáng cho các đồng nghiệp học tập và noi theo. Cô xứng đáng là tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến “Cô giáo mẫu mực” một tấm gương sáng, tấm gương hết lòng vì sự nghiệp trồng người cho thế hệ mai sau của Trường Mầm non Tân Mai.

Phúc đồng, ngày 05 tháng 4 năm 2023

Tác giả: Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hồng